



วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน ครั้งที่ 3 และ 4

ตามที่ หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นั้น มีนักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 19 ราย และได้นำเช็คค่าสินไหมทดแทนให้คุณธนพร ผันจรรู งานคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย โทร.0-3259-4115 ในวันและเวลาราชการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pitc.su.ac.th

สถานการณ์การขาดแคลนน้ำ

จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้น้ำในเขื่อนบางแห่งลดลงและบางเขื่อนจะหมดในเดือน เมษายน 2559 สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงได้ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี ซึ่งจ่ายน้ำประปาให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า เดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณคงเหลือ 23% ในขณะที่ปริมาตรเก็บกักต่ำสุดอยู่ที่ 18% และเมื่อตรวจสอบจากเดือนเดียวกันพบว่า เดือนมีนาคม 2558 มีปริมาณน้ำคงเหลือ 54% จึงได้ประสานงานไปยังผู้จัดการการประปาปราณบุรี ถึงสถานการณ์ดังกล่าวได้รับแจ้งว่า การประปา ปราณบุรี ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคาดการณ์ว่าปริมาณที่คงเหลือในเขื่อนน่าจะเพียงพอไปจนถึงเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งขณะนี้การประปาได้หยุดจ่ายให้โครงการมหาสมุทร คันทริคลับ ซึ่งใช้น้ำต่อเดือนสูงมากถึงเดือนละ 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2559 การประปาอาจใช้วิธีลดแรงดันน้ำเพื่อจ่ายน้ำให้ลดลง และคาดหวังในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 น่าจะมีฝนตกในพื้นที่บ้าง

สำหรับปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หากฝนไม่ตกในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 จะส่งผลกระทบต่อวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจาก ขณะนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองจิกมีจำกัดจากการที่มีการขุดลอก

โครงการตรวจสอบสุขภาพภัตตาคาร ครั้งที่ 2

งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจสอบสุขภาพภัตตาคาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 โดยสาธารณสุขอำเภอชะอำ สนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบสุขภาพ ณ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



โครงการทำความสะอาดไร่ ครั้งที่ 3

งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดโครงการทำความสะอาดตลาดไร่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดไร่ (เก็บเศษขยะ บริเวณพื้นที่จำหน่ายอาหารและโดยรอบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

